

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีใช้ส่วนราชการ

ลำดับ	ตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ขอพระราชทาน		เงื่อนไขและระยะเวลา การเลื่อนขั้นตรา	หมายเหตุ
		เริ่มต้นขอ	เมื่อสิ้นได้ตั้ง		
1	ประจำแผนก หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า	บ.ม.	จ.ช.	1 เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 2 ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม 4. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.	1 ต้องปฏิบัติงาน ติดต่อกัน มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่ วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวัน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่ขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน 2 การนับระยะเวลาปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานที่เปลี่ยนสถานะ มาจากข้าราชการหรือมาจาก รัฐวิสาหกิจให้นับระยะเวลา ต่อกันได้แต่ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติ งานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีใช้ส่วนราชการที่เสนอ ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 2 ปี บริบูรณ์
2	หัวหน้าแผนก หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า	จ.ม.	ค.ม	1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 2. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 3 ได้ จ.ช มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ค.ม.	3. อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐที่มีใช้ส่วนราชการ ที่ดำรงตำแหน่งโดยสัญญาจ้าง ต้องดำรงตำแหน่งติดต่อกัน มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่เริ่ม ทำสัญญาจ้างจนถึงวันก่อนวัน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่ขอพระราชทาน
3	อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ.ช.	ท.ม.	1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช. 2. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ค.ม. 3. ได้ ค.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ค.ช. 4. ได้ ค.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.	4. กรณีที่เป็นข้าราชการมหาวิทยาลัย ของรัฐที่เปลี่ยนสถานะมาจาก ข้าราชการให้ขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามเกณฑ์ เดิมของข้าราชการมหาวิทยาลัย จนเกษียณอายุราชการตามบัญชี ข้าราชการตามตำแหน่งและ ระดับเดิม
4	รองศาสตราจารย์	ค.ม.	ป.ม.	1. เริ่มขอพระราชทาน ค.ม. 2. ได้ ค.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ค.ช. 3. ได้ ค.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 4. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 5. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.	
5	ศาสตราจารย์	ท.ม	ป.ช.	1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 2 ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม 4. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.	

ลำดับ	ตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ขอพระราชทาน		เงื่อนไขและระยะเวลา การเลื่อนชั้นตรา	หมายเหตุ
		เริ่มต้นขอ	เลื่อนได้ถึง		
6	ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการศูนย์ รองผู้อำนวยการสถาบัน หัวหน้าสาขา หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า	ท.ม.	ท.ม.	1. เริ่มขอพระราชทาน ค.ม. 2. ได้ ค.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ค.ท. 3. ได้ ค.ท. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.	
7	รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ หรือตำแหน่งเทียบเท่า	ท.ม.	ท.ท.	1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 2. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ท.	
8	อธิการบดี หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า	ท.ม.	ป.ม.	1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 2. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.	